
Óskað hefur verið eftir umsögn Dýraverndarsambands Íslands um þingsályktunartillögu um mat á 
heildarhagsmunum vegna hvalveiða.

Félagið leggur áherslu á að við mat á heildarhagsmunum verði tekið tillit til dýravelferðarsjónarmiða 
og vísar félagið til þess að rannsóknir hafi sýnt að 16% hvala drepast ekki í fyrsta skoti og þarf að 
skjóta aftur. Dauðastríð þessara dýra varir allt að 15 mínútur.

Við teljum óverjandi út frá dýravelferð að stunda veiðar með þessum hætti. Við minnum á að 16% 
misfarinna skota við slátrun annarra dýra og með þetta löngu dauðastríði væri talið alvarlegt brot á 
dýravelferðarlögum.
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